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ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่    ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 1 
6.          นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 1 
7.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 1 
8.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1 
9.          นายอุดม   บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 2 
10.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 2 
11.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 2 
12.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง  เขต 2 
13.          นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายนิวัติ  มูลมณี  นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 
 2. นายสมรรถภณ  พรมสา  รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 
 3. นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 
 4. นายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 
 5. นายคำพันธ์  วงศ์อามาตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 
 6. จ.อ.นพอนันต์  พรมลี  รองปลัดเทศบาล 
 7. นางบุผา   ดีสม  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 8. นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 9. นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกร 

10.      จ่าโทธียศ  สุโนภักดิ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 11. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม     
-ไม่มี- 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง     
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : กล่าวเปดิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ :แจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

1.ขอขอบคุณผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที ่ทุกท่าน ที ่ร่วมแรงร่วมใจ
ดำเนินงานและเข้าร่วมร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด จนประสบความสำเร็จ เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ใน
ส่วนของขบวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ขบวนบ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 

 2.ขอให้นิติกรได้นำเรียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการใน
เขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี  นิติกรชำนาญการ : นำเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯประเด็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 13 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน    
งูเหลือม หมู่ที่ 12 (จุดที่ 3) ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการมีความเก่ียวเนื่องกับท่ีสาธารณประโยชน์
ป่าชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุมวันนี้เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา
เทศบาลฯอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทางสภาฯเป็นกังวลว่าอาจจะมีการก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่
สาธารณประโยชน์นั้น ขอเรียนอธิบายชี้แจงดังนี้ว่า 
 ด้วยป่าชุมชนดงหนองเอียดบ้านดงแดง เดิมเป็นพื้นที่ป่า ไม่มีแนวเขต ไม่มีรั้วกั้น แต่ม ี   
หลักเขต ทางผู้บริหารในสมัยนั้นจึงมีแนวนโยบายป้องกันแนวเขตพ้ืนที่ป้องกันการบุกรุก หรือรุกล้ำ
จากราษฎรที่อยู่ล้อมรอบ จึงได้ทำการขออนุญาตทำถนนลูกรังป้องกันเขตพ้ืนที่ป่า ซึ่งก็คือถนนลูกรังที่
เราเห็นอยู่ตอนนี้ซ่ึงเดิมไม่มีถนน แตข่อทำความเข้าใจว่าถนนดังกล่าวไม่ใช่แนวเขตที่แท้จริง แนวเขต
ที่แท้จริงนั้นจะเลยออกจากถนนมาในพ้ืนที่เอกชนซึ่งทางราษฎรทำการไถปรับที่ดินรุกล้ำเข้ามา  อีก
ประมาณ 5-10 เมตร  ซึ่งตนเคยทำเรื่องขอรังวัดสอบแนวเขต ในสมัยของ นายสุทธี มหันต์ เป็น
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากไม่มีใครกล้าชี้แนวเขตให้กับเจ้า
พนักงานที่ดิน  เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน หาจุดเริ่มต้นไม่เจอ ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนสภาพไป
หมดแล้ว หาหลักเขตไม่เจอ จึงเป็นประเด็นปัญหาแนวเขต  

ตอนนี้ผู้บริหารมีแนวนโยบายจะก่อสร้างถนนคอนกรีตพ้ืนที่ดังกล่าว ตนจึงขอนำเรียนต่อที่
ประชุม หากเราจะดำโครงการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนหนทางหรือก่อสร้างอาคาร ในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันหน่วยงานของรัฐนั้นๆหรือทบวงการเมืองต้องขออนุญาตจาก
กรมที่ดินจังหวัด ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยจะตราเป็น
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจะมี 2 แบบ คือ 
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 1.ถ้าเราขอถอนสภาพพ้ืนที่นั้นๆ แล้วหาพื้นที่ทดแทน จะตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 2.ถ้าขอใช้ประโยชน์บนพื้นที่เดิมแล้วจะดำเนินการทำการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  

ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ทั่วประเทศ หน่วยงานของรัฐไม่มีการขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์จำนวนมาก แต่กรมที่ดินก็อนุโลมมาเรื่อยๆและขอให้ดำเนินการขออนุญาตให้
ถูกต้อง เรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลปกครองจำนวนมาก ตนขออนุญาตยกตัวอย่าง มีเทศบาลๆหนึ่งทำการ
ก่อสร้างโรงเรียนในที่สาธารณประโยชน์ ก็คือตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ไม่มีการขออนุญาตเข้าใช้ มี
เพียงการแจ้งเพ่ือทราบว่ามีการเข้าดำเนินการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ไดม้ีการก่อสร้างถนนตัดผ่าน
ออกสู่ถนนสายหลักเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก วันหนึ่งได้มีการร้องเรียน ขอให้ทาง
เทศบาลทำการปิดกั้นถนนไม่ให้มีการสัญจรไป-มา เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเด็กนักเรียน เรื่องนี้ข้ึน
ศาลปกครองและวินิจฉัย โดยให้ย้อนกลับไปดูว่าทางเทศบาลได้ทำการขออนุญาตใช้ถูกต้องหรือไม่ 
เมื่อตรวจสอบดูแล้ว ปรากฎว่าไม่มีการขออนุญาตตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง เทศบาลจึงไม่มีอำนาจใน
การปิดก้ันถนนและให้ทำการรื้อถอนสิ่งปิดกั้นถนนออกเพราะยังมีสภาพเป็นทางสาธารณะประชาชน
ใช้ร่วมกัน   

เช่นเดียวกันกับที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างใดๆก็ตามท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 
โดยเฉพาะโครงการฯหมู่ที่ 13 จุดเริ่มต้นป่าชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งหมด 667 ไร่ มีคณะกรรมการ
คุ้มครองดูแลป้องกันรักษาป่า ตอนนี้กฎหมายป่าชุมชนค่อนข้างเข้มงวด มีการบริหารจัดการแผนทุกๆ 
5 ปี ซึ่งหากทางผู้บริหารมีแนวนโยบายจะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ต้องดูให้รอบครอบอย่าให้รุกล้ำเข้า
ไปในแนวเขต หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องดำเนินการก่อสร้างจริงๆ ตนเสนอขอให้ทำการขออนุญาต
ให้ถูกต้องก่อนหรือให้บรรจุเข้าไปในแผน 4 ปี แล้วค่อยดำเนินโครงการก็ได้ การขออนุญาตไม่น่าจะ
เกิน 1 ปี ก็คงจะแล้วเสร็จ หากสถานที่ก่อสร้างไม่อยู่ในเขตสาธารณประโยชน์หรือมีแนวเขตติดต่อ
เฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่หากมีการรุกล้ำเข้าไป มีการก่อสร้างโดยไม่มีการขออนุญาตใดๆ ปัญหาที่จะตามมา
แน่นอนคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ต้องเข้าตรวจสอบอยู่แล้ว  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)  จะตรวจว่าพ้ืนที่ก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลหรือไม่ จริง
อยู่ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลแต่เทศบาลมีหน้าที่ดูแลเท่านั้นจะเข้าใช้
ประโยชน์เลยไม่ได้จะต้องมีการขออนุญาตใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดิม ดังนั้นหากมีการ
ตรวจสอบพบว่าดำเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ จะต้องมีการขอดูเอกสารการขอ
อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่าเราทำการโดยละเมิด เมื่อละเมิดก็ต้องมีการ
เรียกเงินคืน ซึ่งก็ต้องเรียกคืนตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายลงมาถึงเจ้าพนักงาน
ตามลำดับ  
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ตนขอนำเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างใดๆหากมีการรุกล้ำเข้าไปในพ้ืนที่

สาธารณประโยชน์มันย่อมมีปัญหาอยู่แล้ว ตนจึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯถึงข้อเท็จจริงว่าเรื่อง
ดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญ เพราะเท่าท่ีผ่านมาก็มีหลายประเด็นเช่นการอุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้กับองค์กรต่างๆหรือบางประเด็นตนก็ได้ชี้แจงต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และขอให้ถอน
เรื่องดังนั้นขอให้แก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจะดีมาก ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาด้วย
ความรอบคอบ แต่หากการสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลมีถนนเดิม
อยู่แล้วเพียงมีแนวเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ไม่มีการก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปก็ไม่เป็นไร ท่านไม่
ต้องกังวลสามารถดำเนินการได้เพื่อประโยชน์โดยรวมของพ่ีน้องประชาชน ส่วนการอนุมัติงบประมาณ
เป็นอำนาจของทางสภาฯ 

การจำแนกที่สาธารณประโยชน์ก็จะแยกออกเป็นหลายประเภท ในส่วนนี้ก็จะแยกออกไป
เป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อสงวนไว้เพ่ือพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ตั้ง
ของที่สาธารณประโยชน์เท่านั้นแต่รวมถึงคนทั้งตำบล อาจจะใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นการหาเห็ด การ
หาของป่า ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ท้ังตำบล เมื่อมีการขออนุญาตเข้าใช้อาจจะต้องมีการทำ
ประชาคมท้ังตำบลก่อน ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ตั้งของที่สาธารณประโยชน์ นั้นๆ 
 ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 (จุดที่3)       
ดงประชุมเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็น นสล. มีพ้ืนที่ทั้งหมด 198 ไร่ ซึ่งตามที่ตนได้สอบถามท่าน
รองสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้ข้อมูลว่าไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์
เพียงแต่มีแนวเขตติดกับท่ีสาธารณประโยชน์ดงประชุม ดังนั้นก็สามารถดำเนินโครงการได้ เพียงขอแค่
อย่าให้รุกล้ำเข้าไปหากมีการรุกล้ำเข้าไปก็อาจเสี่ยงกับการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืน ซึ่งการเรียก
เงินคืนไม่เรียกคืนเฉพาะในส่วนที่รุกล้ำเข้าไปเท่านั้น อาจจะโดนเรียกคืนทั้งโครงการก็เป็นได้ 
 เรื่องการขุดดินลูกรัง บ้านกอก หมู่ที่ 4 ตามท่ีตนและนายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ได้ลงพ้ืนที่และติดตามเรื่องดังกล่าว ขอรายงานต่อที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ตนได้ทำ
หนังสือรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ้ืนที่และเอกสาร นส.3 ก ที่ทางผู้ถือครองที่ดินอ้างว่าเป็น  
กรรมสิทธิ์ของตน ให้ทางอำเภอทราบแล้ว  เนื่องจากเทศบาลและอำเภอมีหน้าที่ในการดูแลรักษา
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน และเทศบาลไม่มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้างขุดดินหยุดดำเนินการ 
และก็อยู่ในขั้นตอนอำเภอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกลับมายังเทศบาล 
 ฝากทางสมาชิกสภาฯด้วยมีชาวบ้าน บ้านกอก ได้ร้องเรียนผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค ว่าต้นไม้ที่อยู่
ข้างถนนสายบ้านกอก-งูเหลือม ขึ้นหนาและปกคลุมถนน ในส่วนนี้ตนก็จะได้ลงพ้ืนที่ไปดู 

ที่ประชุม   :     รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 2567  เม่ือวัน
พฤหัสบด ีที่  29   เดือนกันยาน   พ.ศ. 2567  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    
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ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  ……………(ไมมี่)…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ................(ไม่มี)...................................................................................................... ................... 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมืองและ
เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำหว่าห้าล้านบาท 

๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

กรณีที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิก
สัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โยนำเงินที่เหลือเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอให้ผู้บริหารรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้และเสนอรายละเอียดการขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง : ในวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567 ทางผู้บริหารขอเลื่อนการเสนอญัตติออกไปเป็นการประชุมครั้งถัดไป 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ให้ที่ 
ประชุมได้รับทราบ  
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นางบุผา  ดีสม ผู้อำนวยการกองคลัง : รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ซึ่งจะจำแนกเป็น      

3 รายการ ดังนี้ 
1.งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
 รวมรายได ้      60,150,213.16  บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย      55,629,814.34  บาท 
 รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน     4,520,398.82 บาท 
 
2.รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) 

 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้    24,096,551.13 บาท 
  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) 
 หัก  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.        545,170.00 บาท 
 หัก  สำรองตามระเบียบฯ      17,745,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ 
           5,806,3841.13 บาท 

 
 หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน   5,107,000.00 บาท  
 บวก รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม       20,707.00 บาท 
       เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  8,652,677.53 บาท 
 คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567 
         9,372,765.66 บาท 

  3.เงินเหลือจ่ายจากเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 

  -รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ราคาตั้งไว้   1,220,000  บาท 

   จัดซื้อจัดจ้าง          ราคา   1,047,000  บาท 

  คงเหลือ           173,000 บาท  

  -รถบรรทุกขยะ       ราคาตั้งไว้   2,500,000  บาท 

   จัดซื้อจัดจ้าง        ราคา   1,980,000  บาท 

  คงเหลือ           520,000 บาท  

 รวมยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้(9,372,765.66+173,000+520,000) 

 (สิบล้านหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)     10,065,765.66 บาท 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อ 
ซักถามเกี่ยวกับยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอนัดการประชุมครั้ง
ถัดไปเป็นวันจันทร์ ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลดงแดง การแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนเสื้อสีเหลือง 

ที่ประชุม รับทราบ 



-7- 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :.ในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใดมีข้อเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ 

ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : ด้วยมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านตนมาว่ารถตกหลุมท่อ    
ระบายน้ำข้างถนนสายหลักยิ่งในวันที่มีตลาดนัดพ่ีน้องประชาชนจอดรถข้างถนนมองไม่เห็นก็ตกลงไป 
ขอให้ผู้บริหารช่วยทำที่ปิดหรือทำสัญลักษณ์ให้ด้วย ยิ่งจะเข้าฤดูฝน มีหญ้าขึ้นปกคลุมยิ่งมองไม่เห็น 
เข้าใจว่าจะมีโครงการทำถนนสายนี้ แต่ ณ ตอนนี้อยากให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน
ก่อนเพราะหากรถตกลงไปก็เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือจะ 
เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  

 

 เลิกประชุมเวลา 11.20 น.   

(ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                    (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                    ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงแดง 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัย 1  ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว 

 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
                          (นายชศูิลป์  ทองมา)                 (นายอุดม   บุญพา)  

         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง                 
                       ประธานคณะกรรมการฯ                  คณะกรรมการ 
 

(ลงชื่อ)           
                      (นางเจือจันทร์  โพสาราช)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


